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เริ่มการประชมุเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 วันนี้ ( ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๖๗ )  เมื่อได้เวลา  ๑๐.๐๐  น. นายวโรดม  ส าโรงพล   หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาลได้ตรวจสอบแล้วสมาชิกทุกคนมาครบองค์ประชุม  ได้ให้สัญญาณ
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม   เมื่อได้เวลา  ๑๐.๐๐  น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย   เสร็จแล้ว   ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้จัดระเบียบวาระ
การประชุมเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.- 

  ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน    : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมมีเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบ จ านวน ๑ เรื่อง คือ แนะน าเจ้าหน้าที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา รายงานตัว คือนางพัชราพร  ศรีจันทร์ กระผมจึงขอให้ท่านได้แนะน า
ตัวให้สมาชิกท่ีประชุมทราบ ครับ 

นางพัชราพร  ศรีจันทร์ : นักวิชาการศึกษา / เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะ
ผู้บริหาร  ทุกท่าน ดิฉันนางพัชราพร  ศรีจันทร์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ ว ๑๗๕๙๖ ลง
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  เรื่อง เห็นชอบรับโอนพนักงานเทศบาลและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน  สายงานผู้ปฏิบัติ  มีมติเห็นชอบรับโอน นางพัชรา
พร  ศรีจันทร์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สังกัด กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนาอ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภู  มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  นักวิชาการ
ศึกษา ปฏิบัติการ สังกัด  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลเปือยน้อย  
อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น   

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๗  
(เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗  เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย) 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านได้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือไม่  หรือมีส่วนใดจะแก้ไข เพ่ิมเติมใด ๆ หรือไม่    

ที่ประชุม   : ไม่มี 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุม  กระผมขอมติ

ที่ประชุม  ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
กรุณายกมือ ครับ 

ที่ประชุม : รับรองเป็นเอกฉันท์      

ระเบียบวาระที่ ๓     กระทู้ถาม (ไม่มี) 
นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/  เนื่องจากในญัตตินี้ไม่มีสมาชิกตั้ง

กระทู้ถาม กระผมจึงขอผ่านไปญัตติต่อไปครับ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
                               /ระเบียบวาระที่ ๔ 
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ระเบียบวาระที่ ๔                    ญัตติ เสนอใหม่ 
  ญัตติ ๔.๑ ญัตติ กองช่าง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายในการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้    

นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ในญัตตินี้  กระผมขอเชิญท่าน 
นายกเทศมนตรี ไดเ้สนอญัตติ ต่อสภาครับ 

นายนิกร  เทศต้อม : นายกเทศมนตรี/เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อย  กระผม  นายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรี  ขอเสนอ ญัตติ ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้    

   หลักการ  
   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย  เ พ่ือพิจารณา

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๗   

   เหตผุล   
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปึงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๖๗  งบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ โครงการติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายดักขยะ รอบบ่อขยะฝัง
กลบเทศบาลต าบลเปือยน้อย หมู่ที ่๑ ต าบล  เปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาทและจากการตรวจสอบ
เอกสารที่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗  
พบว่ารายการประมาณราคาตามโครงการและงบประมาณไม่ตรงกัน  จึง
ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ  ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้  

                                         ค าชี้แจงเดิม 
   โครงการติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายดักขยะ รอบบ่อขยะฝังกลบ 

เทศบาลต าบลเปือยน้อย หมู่ที่ ๑ ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายดักขยะรอบบ่อ
ขยะฝังกลบ เทศบาลต าบลเปือยน้อย ขนาดความยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร ความ
สูง ๒.๐๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลเปือยน้อย
ก าหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๗ 
ล าดับที่ ๔ ) งบประมาณ จ านวน ๔๙๙,๐๐๐ บาท 

  ค าชี้แจงที่ขอเปลี่ยนแปลง 
   โครงการติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายดักขยะ  รอบบ่อขยะฝังกลบ 

เทศบาลต าบลเปือยน้อย หมู่ที ่๑ ต าบลเปือยน้อย อ าเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่นแก่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายดักขยะรอบ 

                    /บ่อขยะ... 
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  บ่อขยะฝังกลบเทศบาลต าบลเปือยน้อย ขนาดความยาว ๓๐๓.๐๐เมตร 
ความสูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลเปือยน้อย
ก าหนด (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๗ 
ล าดับที่ ๔ ) งประมามาณ จ านวน ๔๙๗,๐๐๐ บาท   

    จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบในการลงมติ ให้
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   

นายวโรดม  ส าโรงพล : เลขานุการสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
และคณะผู้บริหาร  กระผม นายวโรดม  ส าโรงพล  เลขานุการสภาเทศบาล  ขอ
อนุญาตน าเรียนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ ดังนี้ 

   ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสุพันธ์  แทนซิน :  ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
นายสุพันธ์  แทนซิน   : เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม  กระผมจึงขอมติที่ประชุม อนุมัติ

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  : เห็นชอบ ๑๐ เสียง (องคป์ระชุม ๑๑ คน  งดออกเสียง ๑ คน  นายสุพันธ์  
แทนซิน  ประธานสภา) 

  ญัตติ ๔.๒ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๘ วาระที่  ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ 

นายสุพันธ์  แทนซิน  : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ในวาระนี้มีท่านนายกเทศมนตรีได้
เสนอ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
ก่อนที่จะลงมติว่าจะรับหลักการไว้พิจารณาในวาระต่อไปหรือไม่ ขอให้ท่าน
นายเทศมนตรีแถลง หลักการและเหตุผล ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้
ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา ต่อไป ขอเชิญครับ 

นายนิกร  เทศต้อม : นายกเทศมนตรี / เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เปือยน้อยกระผม  นายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรี   บัดนี้ ถึงเวลาที่
ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลเปือยน้อย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อยอีกครั้งหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลเปือยน้อย จึงขอชี้แจงให้
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน 

 
                      /หลักการ… 
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  หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้ 

  ๑. สถานะการคลงั 
    ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ 

วันที่ ๒๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

        ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จ านวน ๗๒,๙๔๕,๑๐๖.๓๕ บาท 
        ๑.๑.๒ เงินสะสม จ านวน ๑๐๖,๒๔๒,๔๙๔.๗๘ บาท 
        ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐ บาท 
           ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้

เบิกจ่าย จ านวน ๙ โครงการ รวม ๒๐,๐๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท 
        ๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 

๐ โครงการ รวม๐.๐๐ บาท 
       ๑.๒ เงินกู้คงค้าง จ านวน ๙,๗๓๕,๑๒๑.๘๙ บาท 
  ๒. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
       ๒.๑ รายรับจริง จ านวน ๕๕,๑๖๕,๙๙๑.๐๖ บาท ประกอบด้วย 
       หมวดภาษีอากร  จ านวน  ๔๖๓,๔๗๑.๑๖ บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน 

๒๓๘,๐๑๒.๑๐  บาท 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน ๓๗๙,๓๘๓.๖๖ บาท 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  

จ านวน ๐.๐๐ บาท 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  ๓๐๔,๗๐๗.๙๗  บาท 
       หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  ๔,๓๖๐.๐๐  บาท 
       หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน ๒๘,๙๘๘,๐๖๔.๐๓  บาท 
         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน ๒๖,๖๗๖,๖๐๙.๐๐ บาท

   ๒ .๒  เงินอุดหนุนที่ รั ฐบาลให้ โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 
๑๗,๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท 

      ๒.๓ รายจ่ายจริง จ านวน ๕๐,๓๔๔,๓๑๑.๗๑บาท ประกอบด้วย 
       งบกลาง จ านวน ๑๒,๕๙๘,๕๖๐.๙๔ บาท 
       งบบุคลากร จ านวน ๒๑,๘๗๘,๕๕๒.๐๐ บาท 
       งบด าเนินงาน จ านวน ๑๑,๐๑๓,๕๖๗.๔๐ บาท 
       งบลงทุน จ านวน ๑,๖๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท

  งบเงินอุดหนุน จ านวน ๓,๒๒๗,๐๓๑.๓๗ บาท 
       งบรายจ่ายอื่น จ านวน ๐.๐๐ บาท 
 
                                                          /๒.๔ รายจ่าย… 
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      ๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน  ๑๖,๙๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

      ๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน
๓,๖๗๒,๑๓๗.๐๐ บาท 

 
      ๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๐.๐๐ บาท 
  ๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน ๐.๐๐  
       

บนัทกึหลักการและเหตผุล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลต าบลเปือยน้อย 
อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

        
      

ด้าน รวม 
ด้านบรหิารทัว่ไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๗,๓๒๔,๕๙๑.- 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔,๐๔๘,๕๐๐.- 
ด้านบริการชมุชนและสงัคม    
  แผนงานการศึกษา ๑๐,๔๗๐,๒๖๕.- 
  แผนงานสาธารณสุข ๒,๒๘๘,๑๖๐.- 
  แผนงานเคหะและชุมชน ๔,๓๓๑,๔๐๐.- 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒๐๐,๐๐๐.- 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๙๑๕,๐๐๐.- 
ด้านการเศรษฐกิจ    
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๔,๑๑๗,๘๐๐.- 
  แผนงานการเกษตร ๖๐,๐๐๐.- 
ด้านการด าเนินงานอืน่    
  แผนงานงบกลาง ๑๕,๓๔๔,๒๘๔.- 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ ๕๙,๑๐๐,๐๐๐ 
๕๙,๑๐๐,๐๐๐.- 

 
 
 
                                                                                                                       /เหตผุล... 
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                                                                          เหตผุล 
  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่ได้วางแผน

ไว้ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  จึงขอเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  เพ่ือให้
สมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบต่อไป 

นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ในวาระนี้ขอเชิญท่านเลขานุการได้
ชี้แจง ระเบียบข้อบังคับการประชุมเพ่ือเป็นแนวทางให้ท่านสมาชิกได้ปฏิบัติ
ได้ถูกต้องต่อไป ขอเชิญครับ 

นายวโรดม  ส าโรงพล  : เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ 

  ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้าม
ไม่ใหล้งมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

  ข้อที่ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติลงรับหลักการแล้ว 
ถ้าจะต้องส่งต่อให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

   ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรค
หนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตต ิ

  ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท  คือ 
   (๑) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมี

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   (๒) คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิดเจ็ดคน 
  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๗  นั้น  เป็นกรรมการสามัญ  จึงประกอบไปด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน  

 
 
          /ข้อ ๑๐๗… 



- ๙ - 
 

  ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๑๐๓ การเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 
สองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ
เป็นอย่างอ่ืน  และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ส าหรับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ให้ใช้ความตามข้อ ๑๒ 
และ ข้อ ๑๔ มาใช้โดยอนุโลม นั้น  กระผมขอสรุปดังนี้ ท่านสมาชิกแต่ละ
ท่านมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกที่ท่านเห็นว่าสมควรที่จะเป็นกรรมการแปรญัตติ  
และมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยท่านสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ
รับรองได้เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน   และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลขประจ าตัวผู้ที่ถูก
เสนอชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม  ถ้า
ผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับฉลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น  หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้ง
เพียงต าแหน่งละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  โดยให้เลือกทีละต าแหน่ง
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ จนครบจ านวนตามที่ประชุมสภาก าหนด  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน :  ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ตามที่นายกเทศมนตรีต าบล       

เปือยน้อยได้แถลงรายละเอียดหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ท่านสมาชิกทุก
ท่านได้รับทราบแล้วนั้น ก่อนจะลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไว้เพ่ือพิจารณาต่อไป
ในวาระที่สองหรือไม่นั้น มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม ่

นายสุรชัย  พรมมา  : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสุรชัย  พรมมา  
สมาชิกสภาเทศบาล  อยากให้แกไ้ข หน้าที่ ๑๐๐ -๑๐๑ เอาตัวหนังสือหัว 

  ลง  ๒ แผ่น อยากให้แก้ไขให้ดีก่อนแจกเอกสารครับ ฝากตรวจให้ละเอียด
ด้วยนะครับ อยากให้ปรับปรุงแก้ไข ขอบคุณครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน :  ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ่

นายรัฐพงษ์  ปะทะกะ  : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และ
คณะผู้บริหารทุกท่าน  กระผม นายรัฐพงษ์  ปะทะกะ   

                /สมาชิกสภาเทศบาล... 
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  สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมขอทราบงบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างครับ  
นายสุพันธ์  แทนซิน :  ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม

หรือไม ่
นายเสวตร  หล้ากันหา  : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  และ

คณะผู้บริหารทุกท่าน  กระผมนายเสวตร  หล้ากันหา สมาชิกสภาเทศบาล 
ตามที่ท่านนายกได้อ่านตัวเลข  อยากให้อ่านให้ชัดเจน  อยากทราบว่า
เอกสารตรงกันหรือไม่  ควรอ่านตัวเลขให้ชัดเจน  เพราะเป็นเทศบัญญัติ 
ครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน :  ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ่

นายสุรชัย  พรมมา  : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสุรชัย  พรมมา  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมขอเพ่ิมเติมจากท่านรัฐพงษ์ ปะทะกะ สมาชิก
สภาเทศบาล มีทั้งหมด ๕ โครงการ  รวม ๘๙๕,๐๐๐ บาท  ตามใบแทรกที่
แจกให้กับสมาชิก โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู จากบ้าน
นายค าผง แก่นพรม  บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ ๕  ต าบลเปือยน้อย  อ าเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณตั้งไว้ เดิม ๔๐๐,๐๐๐ บาท  แก้ไข
เป็น ๒๒๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งถือว่างบลงทุนน้อยมากนะครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน :  ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านสมาชิกได้ทราบด้วยครับ 

ส.ต.ท.บญัชา คงนวนอินทร์: ปลัดเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  และคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน  กระผม สิบต ารวจโทบัญชา  คงนวนอินทร์  ปลัดเทศบาล  
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ขออนุญาตตอบข้อซักถามสมาชิกสภา
เทศบาล งบลงทุน จ านวน ๑,๗๒๙,๒๐๐ นั้นถูกต้องแล้วครับ  

   เนื่องจากเป็นงบลงทุนรวมทั้งหมดในเทศบัญญัติ  ส่วนงบลงทุนในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  จ านวน ๘๙๕,๐๐๐ บาท  ซึ่งเป็น
งบประมาณที่น ามาก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน นั้นลดลง เนื่องจากว่า
เทศบาลได้มีการประมาณการเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลดลง  

นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ่

นายสุรชัย  พรมมา  : สมาชิกสภาเทศบาล /เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสุรชัย  พรมมา  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมอยากเรียนถามเรื่องเอกสารที่แทรก  อยู่ในร่าง
เทศบัญญัติ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู จากบ้านนายค า
ผง แก่นพรม  บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ ๕  ต าบลเปือยน้อย  อ าเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น  งบประมาณตั้งไว้ เดิม ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

 
         /แก้ไขเป็น... 
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   แก้ไขเป็น ๒๒๐,๐๐๐ บาท  อยากทราบงบประมาณที่ถูกต้อง ครับ 
นายสุรนาท  ทองท ามา  : ผู้อ านวยการกองช่าง / เรียนเรียนท่านประธานสภาเทศบาลท่านสมาชิก

สภาเทศบาล คณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน กระผม นายสุรนาท  ทองท ามา  
ผู้อ านวยการกองช่าง  ขอข้อตอบข้อซักถามของงบประมาณ  โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู จากบ้านนายค าผง แก่นพรม  บ้าน
ขอนแก่นน้อย หมู่ที่ ๕  ต าบลเปือยน้อย  อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น  
งบประมาณตั้งไว้ เดิม ๔๐๐,๐๐๐ บาท  ดูข้อมูลผิดพลาดไปนะครับ  ดู
แผนงานและลงตัวเลขเลยเกิดข้อผิดพลาด ปร .๔  ปร.๕ เป็นราคา 
งบประมาณท่ี ๒๒๐,๐๐๐ บาท ถูกต้องแล้วนะครับ 

นายสุพันธ์  แทนซิน :  ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม
หรือไม ่

ที่ประชุม : ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผม

ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวาระที่ ๑  ที่นายกเทศมนตรีเสนอมานี้
ไว้พิจารณาในวาระต่อไปหรือไม่  

มติที่ประชุม :  รับหลักการ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง (นายสุพันธ์  แทนซิน 
ประธานสภาฯ ) 

นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับ
หลักการแห่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ ไว้พิจารณาต่อไป  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปื อยน้ อย/ขอให้ที่ ประชุม ได้ เ สนอ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ตามระเบียบฯ 
ข้อ ๑๐๕ (๓) ประกอบข้อ ๑๐๓ (๑) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจ านวนไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่เกิน  
๗  คน  และก าหนดห้วงระยะเวลาของการขอแปรญัตติต่อไป 

นายสุรชัย  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล /เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล 
และคณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน กระผมนายสุรชัย  พรมมา  สมาชิกสภา
เทศบาล กระผมขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน และ
ก าหนดห้วงระยะเวลาในการขอแปรญัตติระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเปือย
น้อย  

นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกท่านใดเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่   
ที่ประชุม : ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
 
 
                /นายสุพันธ์  แทนซิน… 
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นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอเพ่ิมเติมผมขอ
มติที่ประชุมในการ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน และ
ก าหนดห้วงระยะเวลาในการขอแปรญัตติระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเปือย
น้อย 

มติที่ประชุม : เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ คน และก าหนดห้วง
ระยะเวลาในการขอแปรญัตติระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเปือยน้อย 

นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๑ 

นายรัฐพงษ์  ปะทะกะ : สมาชิกสภาเทศบาล/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผม นายรัฐพงษ์  ปะทะกะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอ
เสนอ นายพิเชษ  สร้อยเพชร  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 

นายสมบัติ  ทาทอง : สมาชิกสภาเทศบาล / กระผม นายสมบัติ  ทาทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  
ขอรับรอง  นายพิเชษ  สร้อยเพชร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
ครับ 

นายบุญมี  จงค า : สมาชิกสภาเทศบาล / กระผม  นายบุญมี  จงค า  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอ
รับรอง นายพิเชษ  สร้อยเพชร  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ครับ  

นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนออีกหรือไม ่  

ที่ประชุม : ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 
นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อ

เพ่ิมเติมอีก  ก็ถือว่า  นายพิเชษ  สร้อยเพชร  สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๑   

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒ 
นายสุรชัย พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่าน กระผม นายสุรชัย  พรมมา  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ 
นายนิคม  ธรรมรัตน์ เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 

นางทองปน  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล /เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ดิฉัน นางทองปน  พรมมา  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอรับรอง  
นายนิคม  ธรรมรัตน์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ 

นายประพัฒน์  ปิกะตัง : สมาชิกสภาเทศบาล /เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผม  นายประพัฒน์  ปิกะตัง  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอ
รับรอง นายนิคม  ธรรมรัตน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ ครับ  

 
         /นายสพุนัธ ์ แทนซนิ… 
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นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนออีกหรือไม ่

ที่ประชุม : ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 
นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อ

เพ่ิมเติม  ก็ถือว่า นายนิคม  ธรรมรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒  

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๓ 
นางทองปน  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่าน ดิฉัน นางทองปน พรมมา  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ 
นายบุญมี  จงค า เป็น คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓  

นายนิคม ธรรมรัตน์ : สมาชิกสภาเทศบาล /เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผม นายนิคม ธรรมรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอ
รับรอง  นายบุญมี  จงค า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ 

นายรัฐพงษ์  ปะทะกะ : สมาชิกสภาเทศบาล /เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผม  นายรัฐพงษ์  ปะทะกะ  สมาชิกสภาเทศบาล  ขอ
รับรอง นายบุญมี  จงค า  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ ครับ  

นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนออีกหรือไม ่  

ที่ประชุม : ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม 
นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อ

เพ่ิมเติม  ก็ถือว่า นายบุญมี  จงค า  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓   

ที่ประชุม : รับทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ จ านวน  ๓  คน  ประกอบด้วย 

  ๑. นายพิเชษ สร้อยเพชร  
  ๒. นายนิคม  ธรรมรัตน์ 
  ๓. นายบุญมี  จงค า 
  ก าหนดห้วงระยะเวลาในการขอแปรญัตติระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๗  โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน  ๑๐  วัน 

ที่ประชุม :  รับทราบ  
 
 
                                           /นายวโรดม  ส าโรงพล  … 



- ๑๔ - 
 

นายวโรดม  ส าโรงพล   :  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/เรียนท่านประธานสภาเทศบาล 
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๓ ท่าน 

 ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเปือยน้อย 

นายสุพันธ์  แทนซิน : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็นควร
จะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๘ ขอให้เสนอ ค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อท่านประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
นายสุพันธ์  แทนซิน  : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดเห็น

ควรจะแก้ไขเ พ่ิมเติมร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ ขอให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือต่อท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แ ล ะ ก ร ะ ผ ม ข อ นั ด
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๗ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย 

ที่ประชุม  : รับทราบ  

ระเบยีบวาระที ่๕  ญัตต ิอืน่ๆ  
นายสุพันธ์  แทนซิน   : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/ ในระเบียบวาระนี้มีท่านสมาชิกท่าน

ใดมีเรื่องจะเสนอหรือไม ่
ส.ต.ท.บัญชา  คงนวนอินทร์ : ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ขออนุญาตน าเรียนสามชิกสภาเทศบาล  เรื่อง 

งบประมาณจากรัฐบาล  น าเรียนความเคลื่อนไหวให้ทราบ เมื่อวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมานะครับ  จ านวน ๓ โครงการ ๑.จัดซื้อรถบรรทุก 

 ๒.รถบรรทุกน้ าดีเซล  ๓.โครงการก่อสร้าง คสล. น าเรียนความคืบหน้าเบื้องต้น 
นายสุพันธ์  แทนซิน       : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย/มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ

เสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  
นายสุรชัย  พรมมา : เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอ

อนุญาตน าเสนอปัญหาความเดือดร้อน  
  เรื่องท่ี ๑. กล้องวงจรปิดของเทศบาลต าบลเปือยน้อย   
  เรื่องที่ ๒ ก าแพงเตาเผาขยะ ลงในที่นา นายวีรยุทธ จ าปาแก้ว  ขยะ

ไหลลงที่นาสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของที่นา ขอทราบวัน เวลาที่จะเข้า
ซ่อมครับ  เรื่องที่ ๓ รถบรรทุก (ซีแพค) วิ่งด้วยความเร็ว ท าให้เกิดเศษปูน
ร่วงลงถนน เกิดความสกปรก และอันตรายกับผู้ที่ใช้ถนน อยากจะให้เสนอ
ให้ผู้รับเหมาแก้ไข ขอบคุณครับ 

 
 
                  /นายสพุันธ ์ แทนซนิ... 



- ๑๕ - 
 

นายสุพันธ์  แทนซิน       : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย / มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  

นายเสวตร  หล้ากันหา : สมาชิกสภาเทศบาล /เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผม นายเสวตร  หล้ากันหา  สมาชิกสภาเทศบาล  
กระผมมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้ 

  เรื่องท่ี ๑ ขอชมเชิญท่านนายกที่ท าถนนเข้าหมู่บ้านเปือยน้อย ครับ   
  เรื่องที่ ๒ อยากจะสอบถามเรื่องก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล

ต าบลเปือยน้อยครับ ถึงข้ันตอนไหนแล้วครับ  
  เรื่องท่ี ๓ ประชาชนถามเรื่องถังขยะครับ 
  เรื่องท่ี ๔ ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอครับ ตามหมู่บ้าน จัดอับ อันตราย  
 ขอบคุณครับ 
นายสุพันธ์  แทนซิน       : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย /มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ

เสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  
นางทองปน  พรมมา : สมาชิกสภาเทศบาล / เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่าน และคณะผู้บริหาร  ดิฉัน นางทองปน  พรมมา สมาชิกสภา
เทศบาล  ขออนุญาตแจ้งเรื่องถนนช ารุดค่ะ  บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านวัง
หิน หมู่ที่ ๒ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลด าเนินการ
ซ่อมแซม ต่อไปค่ะ 

นายสุพันธ์  แทนซิน       : ประธานสภาเทศบาลต าบลเปือยน้อย /มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอเรื่องใดอีกหรือไม่  

นายนิกร  เทศต้อม : นายกเทศมนตรี /เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผม นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีต าบลเปือยน้อย 
กระผมขอน าเรียนท่านสมาชิกสอบถามมาดังนี้ 

  ๑. เรื่องกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลนั้น  กระผมขอน าเรียนว่า  
เทศบาลต าบลเปือยน้อยได้แจ้งให้ช่างมาด าเนินการตรวจสอบสภาพแล้ว  
ปรากฏว่า  ไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงจะด าเนินการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
ในการติดตั้งใหม่  ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไปครับ 

  ๒. เรื่องรั้วก าแพงเตาเผาขยะ  กระผมขอน าเรียนว่า  เทศบาลต าบล
เปือยน้อยได้ด าเนินการ บรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 

 เทศบาลต าบลเปือยน้อยแล้ว  และจะด าเนินการขออนุมัติจ่ายเงินสะสมใน
การติดตั้งใหม่  ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไปครับ 

  ๓.เรื่องรถบรรทุกปูนซีเมนต์  ตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้งมานั้น  กระผม
จะด าเนินการกวดขันให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 

  ๔.เรื่องอาคารส านักงานเทศบาลต าบลเปือยน้อย  กระผมขอน าเรียน
ว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าว  ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดท า TOR 
และท ารูปแบบรายการในระบบ EGPs   

 
          /ในส่วน... 
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